

Số:

Quảng Ngãi, ngày 12 tháng 10 năm 2021

BÁO CÁO

Công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật về bình chọn, công nhận người có uy tín, chế độ, chính sách và vận động, phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 5060/UBND-KT ngày 29/9/2021 và Công văn số 1358/UBND-PC ngày 22/9/2021 của Ủy ban Dân tộc về việc báo cáo tình hình thi hành pháp luật về công tác thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, Ban Dân tộc Quảng Ngãi báo cáo như sau:

I. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT

1. Công tác ban hành văn bản chỉ đạo thực hiện

a) Đánh giá tính kịp thời, đầy đủ của việc ban hành văn bản. Tính thống nhất, đồng bộ, khả thi của văn bản:

Thực hiện Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 06/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí lựa chọn, công nhận người có uy tín và chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, UBND tỉnh đã giao Ban Dân tộc tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo tổ chức, triển khai thực hiện Quyết định này. Ban Dân tộc tỉnh đã tham mưu UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện chính sách đảm bảo tính thống nhất đồng bộ, phân công rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ.

b) Kết quả đạt được: *(nêu tên, số lượng văn bản được ban hành theo thẩm quyền)*:

Trong giai đoạn 2018-2021, UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành thực hiện chính sách như sau:

- Quyết định số 808/QĐ-UBND ngày 24/5/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi về Ban hành Kế hoạch thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2018 – 2022;

- Quyết định số 2388/QĐ-UBND ngày 27/12/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2019 – 2022;

- Quyết định số 375/QĐ-UBND ngày 22/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Dân tộc tỉnh (*thủ tục công nhận người có uy tín, đưa ra khỏi danh sách người có uy tín trong đồng bào DTTS*);

- Quyết định số 60/QĐ-UBND ngày 13/01/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc phê duyệt Danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2020-2022;

- Quyết định số 30/QĐ-UBND ngày 06/01/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc phê duyệt điều chỉnh danh sách người có uy tín trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Căn cứ nhiệm vụ được phân công, hàng năm, Ban Dân tộc tỉnh ban hành Kế hoạch và tổ chức thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào DTTS (*đối với những nội dung do Ban trực tiếp thực hiện*); UBND các huyện có người có uy tín ban hành Kế hoạch thực hiện chính sách trên địa bàn huyện mình. Đồng thời, đề trình UBND tỉnh phê duyệt danh sách điều chỉnh, bổ sung, thay thế người có uy tín; hàng năm, Ban Dân tộc tỉnh đều có văn bản hướng dẫn, đề nghị UBND các huyện chỉ đạo UBND cấp xã tiến hành rà soát đưa ra khỏi danh sách người có uy tín và bổ sung, thay thế danh sách người có uy tín theo đúng quy định.

Kết quả thực hiện chính sách đạt được như sau: Tổ chức 35 lớp phổ biến, tuyên truyền, có 1.714 lượt người có uy tín tham gia; 32 lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, có 1.481 lượt người có uy tín tham gia; tổ chức 16 đoàn người có uy tín tham quan, học tập kinh nghiệm, trong đó, có 03 đoàn tham quan học tập kinh nghiệm ngoài ngoài tỉnh, có 819 lượt người có uy tín tham gia; thăm 857 lượt người có uy tín nhân dịp tết Nguyên đán, tết dân tộc thiểu; thăm; hỗ trợ 255 trường hợp người có uy tín ốm đau, qua đời, người thân qua đời, gia đình gặp hoàn cảnh khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn; đón tiếp 33 đoàn người có uy tín của các huyện trong tỉnh, các tỉnh bạn, với 1.729 người; cấp 382 radio cho người có uy tín, cấp đầy đủ bao Dân tộc và Phát triển, báo Quảng Ngãi; các huyện tổ chức hội nghị hàng năm, Ban Dân tộc tổ chức Hội nghị sơ kết 03 năm (2018-2020), khen thưởng người có uy tín tiêu biểu xuất sắc; tổng kinh phí thực hiện 7.055 triệu đồng/11.878 triệu đồng tỉnh đã bố trí.

2. Tình hình bảo đảm điều kiện thực hiện chính sách, pháp luật về công tác bình chọn, công nhận người có uy tín; chế độ, chính sách và công tác vận động, phát huy vai trò người có uy tín

a) Đánh giá về tính kịp thời, đầy đủ, phù hợp của công tác tập huấn chính sách, pháp luật:

Công tác tập huấn chính sách, pháp luật cho người có uy tín được UBND tỉnh giao cho UBND huyện tổ chức thực hiện; UBND huyện giao Phòng Dân tộc huyện phối hợp các phòng liên quan, có một số địa phương

mời Ban Dân tộc tham gia báo cáo viên; nhìn chung, công tác tổ chức hàng năm kịp thời, người có uy tín tham gia đầy đủ, nội dung phù hợp và cần thiết.

b) Đánh giá về sự phù hợp của tổ chức bộ máy, mức độ đáp ứng về biên chế, kinh phí bảo đảm cho việc thực hiện chính sách:

Bộ máy tổ chức cơ quan làm công tác dân tộc cơ bản đảm bảo để triển khai thực hiện chính sách này. Tuy nhiên, hiện nay biên chế của các Phòng Dân tộc cấp huyện còn ít, chất lượng chưa cao nên việc triển khai thực hiện công tác dân tộc và chính sách dân tộc nói chung còn gặp nhiều khó khăn; đôi lúc chưa đảm bảo về chất lượng và tiến độ.

Về kinh phí thực hiện chính sách: Hàng năm, trên cơ sở đề xuất của Ban Dân tộc tỉnh và UBND các huyện, UBND tỉnh giao kinh phí đảm bảo cho việc triển khai thực hiện tất cả các nội dung của chính sách theo quy định. Ngoài việc thực hiện các chính sách quy định tại Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg, tỉnh Quảng Ngãi còn thực hiện việc cấp radio cho người có uy tín trong đồng bào DTTS vào năm 2018 và năm 2021.

c) Đánh giá chung về tình hình bảo đảm điều kiện thực hiện chính sách, pháp luật

Việc triển khai thực hiện Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 06/3/2018 của Thủ tướng Chính về tiêu chí lựa chọn, công nhận người có uy tín và chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số đã được UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo, các sở ngành và địa phương tích cực trong việc thực hiện các chính sách đầy đủ, kịp thời, việc bình chọn người có uy tín đảm bảo về số lượng, quy trình theo quy định. Nguồn lực để thực hiện chính sách được ngân sách tỉnh bố trí bảo đảm cho các hoạt động theo quy định.

Việc thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số còn một số tồn tại, hạn chế như sau:

- Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên một số hoạt động trong năm 2021 chưa triển khai được như: một số huyện chưa tổ chức phổ biến, tuyên truyền, bồi dưỡng, tập huấn; chưa tổ chức tham quan, học tập kinh nghiệm trong tỉnh.

- Một số trường hợp người có uy tín bị ốm đau, qua đời, gặp khó khăn nhưng tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ người chưa kịp thời. Nguyên nhân do sự quan tâm của chính quyền địa đối với người có uy tín ở một số nơi chưa kịp thời, nhất là tình hình sức khỏe, hoàn cảnh kinh tế gia đình của người có uy tín; đồng thời bản thân người có uy tín ngại báo tin; vì vậy, các cấp tiếp nhận thông tin bị hạn chế.

+ Một số huyện đồng bằng có số lượng người có uy tín rất ít (*Nghĩa Hành 05 người, Tư Nghĩa 04 người, Bình Sơn 01 người*) nên khó tổ chức các

hoạt động về phổ biến, tuyên truyền, bồi dưỡng, tập huấn, tham quan, học tập kinh nghiệm.

3. Tình hình tuân thủ chính sách pháp luật về công tác bình chọn, công nhận người có uy tín; chế độ, chính sách và công tác vận động, phát huy vai trò người có uy tín

a) Tình hình thực hiện chính sách, pháp luật của cơ quan nhà nước và người có thẩm quyền về công tác bình chọn, công nhận người có uy tín, chế độ, chính sách và vận động, phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào DTTS (*qua công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phản ánh kiến nghị*):

Trong kỳ báo cáo, không có vụ việc khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị nào xảy ra liên quan chính sách người có uy tín. Qua công tác thanh tra cho thấy cần tăng cường công tác vận động, phát huy vai trò người có uy tín; nhìn chung việc thực hiện chính sách người có uy tín đảm bảo tính kịp thời, đúng chế độ quy định.

b) Tình hình tuân thủ chính sách của tổ chức, cá nhân:

Các tổ chức, cá nhân tham gia thực hiện đã tuân thủ chính sách pháp luật quy định, không có trường hợp vi phạm pháp luật nào xảy ra.

c) Đánh giá về tình hình tuân thủ chính sách, pháp luật:

Các cấp, các ngành tuân thủ đầy đủ các quy định của chính sách; công tác bình chọn người có uy tín được chính quyền các cấp coi trọng để đảm bảo bầu chọn được người tiêu biểu, có đủ uy tín để thực hiện tốt công tác tuyên truyền vận động nhân dân vùng đồng bào DTTS và miền núi.

II. ĐỀ XUẤT VÀ KIẾN NGHỊ

1. Về giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác theo dõi thi hành pháp luật

Tiếp tục quán triệt đầy đủ các nội dung quy định của chính sách; phân công, phân cấp rõ ràng nhiệm vụ của các cấp, các ngành trong việc chủ trì, phối hợp triển khai thực hiện chính sách; các quy trình, thủ tục thực hiện chính sách phải đơn giản, dễ thực hiện. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện. Kịp thời xử lý hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện.

2. Về các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác bình chọn, công nhận người có uy tín; chế độ chính sách và công tác vận động, phát huy vai trò người có uy tín

Theo quy định tại Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg, việc hỗ trợ vật chất, động viên tinh thần cho người có uy tín trong đồng bào DTTS khi bị ốm đau, gặp khó khăn hoặc thăm viếng, động viên khi người có uy tín, thân nhân trong gia đình (*bố, mẹ, vợ, chồng, con*) qua đời do 03 cấp là cấp Trung ương, cấp tỉnh và cấp huyện thực hiện. Trong khi đó, cấp xã là cấp gần gũi nhất với

người có uy tín, là cấp trực tiếp phát huy vai trò của người có uy tín nhưng không được thực hiện việc thăm hỏi, động viên khi người có uy tín ốm đau, gặp khó khăn. Trong thực tế tại địa phương, mỗi khi người có uy tín bị ốm đau hay gặp khó khăn thì chính quyền cấp xã đều đến thăm hỏi, động viên bằng nguồn lực tài chính của xã. Vì vậy, để tạo điều kiện cho cấp xã thực hiện nhiệm vụ phát huy vai trò của người có uy tín, đề nghị TW xem xét phân cấp cho UBND cấp xã thực hiện chính sách hỗ trợ vật chất, động viên tinh thần cho người có uy tín trong đồng bào DTTS khi bị ốm đau, gặp khó khăn hoặc thăm viếng, động viên khi người có uy tín, thân nhân trong gia đình qua đời.

Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ngãi kính báo cáo UBND, UBND tỉnh chỉ đạo./.

Nơi nhận:

- Vụ Pháp chế (UBNDT);
- UBND tỉnh;
- Lãnh đạo Ban;
- Các phòng thuộc Ban;
- Lưu: VT, Thời.

**KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN**

Nguyễn Thế Nhân